

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 39 ฉบับที่ 120 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 15) และวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 11) ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นักเรียน ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ ความสามารถของตนเอง และนักเรียนได้เตรียมความพร้อมของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

กลุ่มเป้าหมายในการสอบครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในวันหยุดราชการ)

โดยสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ 2 วิธี คือสมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 60 บาท หรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นธนาคัติ หรือตัวแลกเงินของไปรษณีย์วิชาละ 60 บาท ส่งจ่ายในนาม “นางพวงรัตน์ รัตนสุภา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280” โดยถือเอาวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์วันที่ 7 มกราคม 2554 เป็นสำคัญ และให้นักเรียนที่สมัครทางไปรษณีย์มารับบัตรประจำตัว ผู้สมัครสอบแข่งขัน ในวันสอบแข่งขัน คือ วันที่ 19 มกราคม 2554

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 54 ปี เหลืองแดง โดย สาขาวิชา
นาฏศิลป์และการละคร (ต่อจากหน้า 3)

3 ปีที่ผ่านมาอย่างเอือระเหิบของหลักสูตรวิชา
นาฏศิลป์และการละคร 3 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชขาดสีสันทางวัฒนธรรมการแสดง เป็น
สิ่งประมวลความเพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานหัวใจ
สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “หนึ่งจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัย” ระหว่างที่กำลังเอือระเหิบลอยชวยอยู่นั้น
พระอาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างล้นเหลือของเรา ศ.กิตติคุณ
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ที่ได้มาร่วมพัฒนาหลักสูตรครั้ง
แรก แต่ไม่สามารถเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ นั้น ได้ส่งรหัส
บอกว่า ธีรวัฒน์ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ไปเรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา ไปเรียนที่ ม.ราชภัฏ
สุรินทร์ก็ได้ ผมเป็นสภามหาวิทยาลัย ช่วงที่มหาวิทยาลัย
ไม่เห็นความสำคัญของคุณรีบไปพัฒนาตนเองซะ ด้วย
สาเหตุดังกล่าวนี้เองผมได้เดินทางไปเข้าเรียนที่ ม.ราช
ภัฏสุรินทร์ด้วยความตื่นเต้นของคนรอบข้างว่าจะ
เดินทางไปเรียนได้อย่างไร โกลก็โกล แล้วไม่สามารถ
ลาเต็มเวลาได้เพราะ ไม่มีใครสอนเด็กในหลักสูตร แต่
ด้วยความมานะพยายามของตนเองและความศรัทธาใน
อาจารย์ที่เปิดโลกทัศน์ทางความคิดทำให้ผมพยายามค้น
ค้นไปเรียนจนใกล้จะสำเร็จการศึกษาในขณะนี้ มอง
อย่างเข้าข้างตัวเองว่าอาจเป็นความหวังหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนานุเคราะห์ระดับปริญญาเอกได้อีก
1 คน บนความลำบากอย่างแสนเข็ญของผู้เรียนคือตัวผม
เอง แหม วันนี้เกริ่นนานมากยังไม่เข้าเรื่องเลย ว่า
หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร จะยกคนอย่างไร
เพื่อให้เข้ากับ “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 54 ปี เหลือง
แดง” ในช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่กำลังจะถึงในไม่กี่เพลาข้างหน้า
วันนี้ขุดก่อนแล้วกันครับ พรุ่งนี้พบกันใหม่กับการจุด
ประกายฉายแววคิดสร้างมิติทางการเสวนาทาง
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการเล่นหนังตะลุงของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

**มหาวิทยาลัยขยายเวลาชำระค่าเทอม
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้
เรื่อง กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาค
การศึกษาที่ 2/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และ
ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ลง
วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากปัญหาการ
ประสบอุทกภัยและวอดภัยในหลายพื้นที่ และรวมทั้ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่คลี่คลายลงเท่าที่ควร
ส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนประสบกับความเดือนร้อน
ดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของ
ผู้ปกครองของนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาภาคพิเศษ
(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขยาย
เวลาการชำระค่าธรรมเนียมเรียนไปจนถึงวันที่ 15
มกราคม 2554 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

ทั้งนี้หลังจากวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ให้นำใบ
แจ้งชำระหนี้ที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปชำระเงินได้ที่
งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2554 หาก
ชำระหลังจากวันที่กำหนดดังกล่าว จะต้องชำระค่าปรับ
ตามระเบียบ

**“54 ปี ที่เขามหาชัย”
ทศวรรษที่ 6 สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค
7-9 ม.ค. 53
ที่ มรภ.นครฯ ของเรา**

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 54 ปี เหลืองแดง

โดย สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

ธีรวัฒน์ ช่างसान

ตอนที่ 1 ความนำ

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พัฒนาเคียงคู่มากับวิทยาลัยครูจนเข้าสู่ความเป็นราชภัฏและยังหยั่งยั้งขึ้นขึ้นเคียงข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน แม้บางช่วงเวลาที่งานในหลักสูตรของเราจะแอบน้อยใจบ้างเล็ก ๆ กับสิ่งชี้แสดงหลายประเด็น อาทิ อัตราค่าลงในหลักสูตร(อาจารย์ผู้สอนสายปฏิบัติการประจำการ) ไม่เคยได้รับการจัดสรรให้แม้แต่น้อย ตลอดระยะเวลา 15 ปีมานี้ ดังนั้นปัญหาที่บั่นทอนในเรื่องการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ จึงเกิดขึ้นมาโดยตลอดในหลักสูตรจนทำให้บางครั้งเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนกัลยาณมิตรของเราที่ช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาในการลงทะเบียน แอบ บ่นดั่งๆ ว่า “อีกละเด็คนาฏศิลป์มีปัญหาอีกละ” ก็อยากจะบอกคุณสมพงศ์ มิตรไมตรีของเราว่าอาจารย์คนเดียวในหลักสูตรทำงานได้ไม่ครอบคลุมหรอก อาจารย์พิเศษที่มาแค่มาพักพิงชั่วประเดี๋ยว แล้วก็ไปตามวิสัยทัศน์ของการหาความมั่นคงของตนเอง ที่เหลือ อ.ธีรวัฒน์ ก็ต้องแก้ปัญหาไปเหอะ ที่บ่นดั่ง ๆ นี้ก็เพื่อจะระบายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเราซึมซับความหม่นหมองของหลักสูตรไปบ้าง ก็เท่านั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ จะอย่างไรก็แล้วแต่ หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และการละครยังยืนหยัดเคียงคู่ความเป็นตัวชี้วัดทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เพราะเรารักสถานที่แห่งนี้ อย่างไม่มีเคลือบแฝง กับอำนาจและวาสนานั้นเอง

ที่กล่าวเกริ่นมาหนึ่งย่อหน้านั้นแก่ออยากจะบอกให้มวลมิตรที่หน้าเขาของเราทราบว่าเป็นความจริงที่หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และการละครต้องปิดการรับนักศึกษามา 3 ปีนั้น ไม่ใช่เพราะเด็กนาฏศิลป์สำเร็จการศึกษาแล้วว่างงานแต่ในทางกลับกันเพราะหน่วยงาน(นอคมหาวิทยาลัย)มีความเชื่อถือและมีสิ่งชี้แสดง เช่น โรงเรียนโพธิ์คีรีราชณ์ของจังหวัดปัตตานี โทรศัทพ์มาขอให้นักศึกษาเอกนาฏฯของม.ราชภัฏนครฯไปสอนในอัตราจ้าง แล้วจะค่อยขยับขยายให้เรื่องการบรรจุ นอกจากนี้ในหน่วยงานของสถานประกอบการโรงแรมที่จัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ก็มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาเอกนาฏฯไปฝึกงานและสมัครงานในหน่วยงาน เป็นต้น ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งชี้วัดความมีคุณภาพของนักศึกษาของเรา แต่ด้วยความไม่พร้อมในบุคลากรที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ใช้บริการ คือผู้เรียนต่างหากที่เป็นประเด็นปัญหาหลักในขณะนี้ จึงทำให้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเกิดการติดขัดทางการบริการวิชาการ เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการแสดงตามศาสตร์ของการเคลื่อนไหว ที่ถูกต้องและมีมิติของวัฒนธรรมการแสดงที่สื่อสารได้ตรงและชี้วัดวัตถุประสงค์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามหลักของการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมที่พึงมีและพึงพัฒนา

(ต่อหน้า 2)



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ

พิชญ์จโรภกร อัคร์ภานา นายกองถพ ปรัชยาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าเทียนฉบับวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล วันพรุ่งนี้(8 ธ.ค.) ยังคงบริการวัดตัดเลือดสูทอีกหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

ในต้นปี 2554 ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัด จะมารับบริจาคในวันที่ 11 มกราคม 2554 ณ บริเวณใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา บอกลากันแต่เนิ่นๆ จะได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ควันหลังจากการจัดกิจกรรมวันพ่อเด็กสาธิต เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา กิจกรรมของนักเรียนฝั่งประถม เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย นักเรียนพร้อมผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมกันพร้อมหน้า ต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต

ฝั่งบริหารและอนุบาล ก็มีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้ร่วมกิจกรรมเช่นทุกปีที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมการแสดงออกบนเวที ซึ่งบรรยากาศเป็นที่สนุกสนาน ท่ามกลางการให้กำลังใจของพ่อแม่แน่นหอบประชุม งานนี้แม้คุณครูจะแอบปวดเหงื่ออยู่บ้าง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี

เรื่องดีที่คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปี 2552 ณ ห้องมหาชัย'30 มีนักศึกษาได้รับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและการประกันการมีงานทำ 30 คน การศึกษาปฐมวัย 15 คน วิทยาศาสตร์ 6 คน และสังคมศึกษา 9 คน โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาและผู้ค้าประกันของนักศึกษาร่วมลงนามด้วย

ในวันเดียวกันมีพิธีลงนามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านการบริการ การพัฒนางานวิชาการและบุคลากร การประกันคุณภาพ และการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา การประถมศึกษาานครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เขต และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมลงนาม ภาระงานหนาแน่นอย่างนี้ ขอเอาใจช่วยให้ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์มีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววัน

คุณเสริมรัตน์ อนันตทกาญจน์ ผากขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่ออรุณ อนันตทกาญจน์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ปิดท้ายฟ้าเทียนวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิต "พาลา หเว นปฺปัสฺสนฺติ ทานํ. คนพาลเท่านั้น ไม่สรรเสริญทาน" สวัสดิ์คะ